

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 5 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỜ 4-5 TUỔI - LỚP MGNB1

Tên giáo viên: **Lớp B1, Phạm Thị Thanh , Nguyễn Thị Thu Hà**

Thời gian/hoạt động	Tuần 1 <i>Từ 29/04 đến 03/05</i>	Tuần 2 <i>Từ 06/05 đến 10/05</i>	Tuần 3 <i>Từ 13/05 đến 17/05</i>	Tuần 4 <i>Từ 20/05 đến 24/05</i>	Tuần 5 <i>Từ 27/05 đến 31/05</i>	Mục tiêu thực hiện
Đón trẻ, thể dục sáng	* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ chào hỏi lễ phép với thầy cô giáo và người lớn, cất đồ dùng đúng nơi qui định. Cho trẻ nghe các bài hát, bài thơ, câu chuyện, đồng dao...nói về thủ đô Hà Nội, về Biển đảo quê hương đất nước và Bác Hồ kính yêu. Cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích. - Khởi động : Làm vận động nhẹ nhàng theo bài hát: Yêu Hà Nội - Trọng động : + Tay: giang ngang sang 2 bên + Bụng: Cúi gập người + Chân: Ngồi khuyu gối + Bật:sang 2 bên - Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng					
Trò chuyện	* Cùng trẻ trò chuyện về cảnh đẹp của thủ đô Hà nội, về biển đảo và chú hải quân, ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu. Kể tên các cảnh đẹp quê hương mà trẻ biết.Cho trẻ xem tranh ảnh, sách báo ...nói về Bác Hồ, trẻ trò chuyện nói về những hiểu biết của mình. * Trò chuyện với trẻ về cảm xúc của trẻ khi đến lớp sau dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 ngày quốc tế lao động và sinh nhật Bác Hồ * Trao đổi cùng trẻ về cách ăn uống và vui chơi hợp lí để đảm bảo sức khỏe trong ngày hè					
Hoạt động học	T2	Âm nhạc DH : Cháu thương chú bộ đội NH : Cháu hát về đảo xa TC : Ai nhanh nhất	Âm nhạc DH: Yêu Hà Nội NH: Người Hà Nội TC: Ai nhanh nhất?	Âm nhạc DH: Nhớ ơn Bác NH: Bác Hồ người cho em tất cả TC: Nhảy theo điệu nhạc		
	T3	Làm quen với toán Ôn tập so sánh chiều cao 3 đối tượng	Làm quen với toán Ôn tập: Phân biệt các hình khối	Làm quen với toán Chấp ghép các hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu		
	T4	Khám phá Long Biên quê em	Khám phá Em yêu thủ đô Hà Nội	Khám phá Bác Hồ kính yêu		
	T5	Văn học Thơ: Về quê	Vận động Đập bóng và bắt bóng bằng 2 tay	Văn học Truyện : Ai ngoan sẽ được thưởng		
	T6	Hoạt động tạo hình Vẽ Cầu Long Biên	Hoạt động tạo hình Vẽ tranh theo đề tài: Em Yêu Hà Nội	Hoạt động tạo hình Cắt, dán tranh ảnh về Bác Hồ		
Hoạt động ngoài trời	* QS: Thời tiết, danh lam thắng cảnh của HN, tranh ảnh về biển đảo và quần đảo câu Việt Nam, tranh ảnh về Bác Hồ; vệ sinh bồn hoa cây cảnh; đếm đồ dùng đồ chơi có số lượng trong phạm vi 10 * TCVD: Mưa to – mưa nhỏ; Lộn cầu vòng;Cướp cờ;Kéo co; Thi xem ai nhanh,vẽ phấn; xếp sỏi; chơi ĐC ngoài trời * Tham gia sinh hoạt các phòng chức năng, phòng kidmast * Chơi theo ý thích, chơi với đồ chơi mang theo * Giao lưu vận động, văn nghệ trong khối					
Hoạt động chơi góc	* Góc trọng tâm: Chế biến 1 số món ăn nổi tiếng của thủ đô Hà Nội(T1); Xây dựng biển đảo Việt Nam (T2); Xây dựng lăng Bác Hồ, quảng trường Ba Đình... (T3) * Góc phân vai: Gia đình, bác sĩ, bán hàng, nội trợ * Góc thiên nhiên chăm sóc cây,quan sát sự phát triển của cây. * Góc học tập: Chơi với các hình, khối; Ôn số lượng trong phạm vi 5, Ôn so sánh chiều dài, chiều cao các đối tượng * Góc sách: Tập kể lại chuyện: Sự tích Hồ Gươm * Góc nghệ thuật :					

<p>đôi tượng</p>	<p>* Góc sách: Tập kể lại chuyện: Sự tích Hồ Gươm * Góc nghệ thuật : - Tạo hình: Làm tranh về chủ đề quê hương - Âm nhạc: Hát, múa các bài hát về Bác Hồ và thủ đô Hà Nội</p>	
<p>Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh</p>	<p>- Thực hành: cất đồ dùng gọn gàng - Nói tên một số món ăn mùa hè. Nhận biết thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng. - Nghe kể chuyện: Mị châu Trọng Thủy...</p>	
<p>Hoạt động chơi</p>	<p>* Hướng dẫn trò chơi: Cướp cờ. Bỏ sung BT toán , dạy trẻ học bài thơ :Bài biên quê nội, lao động tập thể, dọn vệ sinh các góc chơi, lau dọn lá cây. Hát: Yêu Hà Nội... * Rèn thói quen vệ sinh: chải tóc gọn gàng... * Chơi theo ý thích * Thử sáu biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.</p>	
<p>Chủ đề - Sự kiện</p>		
<p>Đánh giá KQ thực hiện</p>	<p>ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN</p>	
	<p>ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU</p>	

Ban giám hiệu

Khối trưởng

Giáo viên